



# ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

## งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๕๐

โรงเรียนนายเรือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๐๘๐๐ ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ โดยมี พล.ร.อ.สถิตพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี สำหรับในปี ๒๕๕๐ นี้ มีพิธีสำคัญคือ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเครื่องสังเวพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และศาลพระภูมิ และพิธีบำเพ็ญกุศล...

## นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

พล.ร.ต.มนตรี สระแก้ว หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บัญชาการหมู่เรือฝึก ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นระยะเวลารวม ๒๙ วัน โดยมีเส้นทางฝึกจาก รฐท.สส. – ปอร์ตกรัง (มาเลเซีย) – เจนไน (อินเดีย) – สิงคโปร์ – รฐท.สส. ระยะทางรวม ๕,๑๖๐ ไมล์ทะเล...

## กีฬาประเพณีชาวเรือ - ชาวไร่

โรงเรียนนายเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประเพณีกีฬา “ชาวเรือ – ชาวไร่” หรือ “ชาวไร่ – ชาวเรือ” เริ่มต้นงานประเพณีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ ผู้ก่อกำเนิดประเพณีทางฝ่ายชาวเรือ คือ น.ท.ลัทธิต ตมิศานนท์ (ยศในขณะนั้น) ส่วนฝ่ายชาวไร่ คือ คุณเสรี ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจาก น.อ.สวัสดิ์ ภูตือนันต์ (ยศในขณะนั้น) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วัตถุประสงค์ของงานประเพณีดังกล่าว เพื่อให้ให้นักรภีทั้งสองสถาบันมีความเป็นเพื่อนกันทั้งในและนอกสนามแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้มีความสัมพันธ์อันดี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ

จุดเริ่มต้นของประเพณี “ชาวเรือ – ชาวไร่” หรือ “ชาวไร่ – ชาวเรือ” เริ่มต้นเมื่อโรงเรียนนายเรือย้ายจากเกล็ดแก้วมายังปากน้ำ ได้มีการเชิญนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปซ้อมรภีที่ปากน้ำ ทำให้มิตรภาพของทั้งสองฝ่ายพอกพูนงอกงามอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกีฬาและผลัดกันจัดเลี้ยง จนกลายเป็นประเพณีนิยม มีการจัดแข่งขันรภีกันที่สนามศุภชลาศัยแล้วจัดเก็บเงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ และ พ.ศ.๒๕๑๑

หลังจากนั้นสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถจัดงาน ประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๕ พล.ร.อ.ประพัฒน์ จันทวิรัช ได้ริเริ่มจัดงานขึ้นอีกครั้ง และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้มีการจัดงานที่โรงเรียนนายเรือ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมทำให้การจัดงานไม่ต่อเนื่อง จนในปี ๒๕๓๕ พล.ร.ท.ไพโรจน์ สันติเวชกุล ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือในขณะนั้น ได้ริเริ่มให้มีงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ขึ้นอีกครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยทั้งชาวเรือและชาวไร่ต่างก็มีข้อคิดว่าควรมีการจัดงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่าง “ชาวเรือ – ชาวไร่” ให้ยืนยาวอยู่คู่สถาบันโรงเรียนนายเรือ และสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

---